



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Khai mạc lễ hội đền Trần Thái Bình

■ DÂNG HƯƠNG ĐẠI LỄ GIỖ TỔ HỌ TRẦN VIỆT NAM



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai hội đền Trần Thái Bình 2019.

Tối ngày 17/2 (ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), lễ hội đền Trần Thái Bình 2019 khai mạc tại di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà). Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Lễ hội bơi chải truyền thống thị trấn Diêm Điền



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trao giải nhất cho chải bơi khu 9.

Sáng ngày 16/2, UBND thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) tổ chức lễ hội bơi chải truyền thống trên sông Diêm Hộ. Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Thái Thụy cùng hàng vạn người dân địa phương và du khách thập phương.

Lễ hội bơi chải truyền thống trên sông Diêm Hộ được tổ chức hằng năm vào ngày 12 tháng Giêng. Đây là ngày hội của nhân dân thị trấn Diêm Điền với ý nghĩa khởi đầu tốt đẹp cho một năm ra quân khai thác tiềm năng của biển đồng thời là ngày hội mở cửa biển và thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

thiên liêng của Tổ quốc.

Tham gia lễ hội bơi chải năm nay có 8 chải bơi của các khu 1, 2, 3, 4, 5, 9 (thị trấn Diêm Điền), chải bơi của Hội Vận tải biển Diêm Điền và chải bơi xã Thái Thượng.

Đúng 9 giờ 5 phút, 8 chải bơi bắt đầu đua tranh trên dòng sông Diêm Hộ đoạn tiếp giáp của biển Diêm Điền trong 3,5 vòng đua với tổng chiều dài khoảng 7km. Lễ hội bơi chải diễn ra sôi nổi, tưng bừng trong tiếng reo hò, cổ vũ của hàng nghìn người dân dọc hai bên bờ sông Diêm Hộ.

Kết thúc lễ hội, ban tổ chức trao giải nhất cho chải bơi khu 9, giải nhì cho chải bơi xã Thái Thượng, giải ba cho chải bơi Hội Vận tải biển Diêm Điền; các chải bơi còn lại nhận giải khuyến khích.

TRẦN TUẤN

Kiểm tra công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội tại Thái Bình

Sáng ngày 17/2, đồng chí Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội tại chùa Keo (Vũ Thư) và đền Đồng Bằng (Quỳnh Phụ).

Chùa Keo là di tích quốc gia đặc biệt, thờ Đức Thánh Dương Không Lộ - người chữa bệnh cho vua và được

phong làm Quốc sư. Đền Đồng Bằng thờ Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, người có công lớn trong việc giữ nước và chiêu dân lập ấp xây dựng giang sơn, xã tắc. Đây là những di tích lịch sử, có quy mô tổ chức lễ hội lớn và là điểm đến được đông đảo tín đồ, Phật tử, nhân dân địa phương và du khách thập phương lựa chọn.

Sau khi đi kiểm tra từng khu vực

tại chùa Keo và đền Đồng Bằng, đồng chí Phó Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương, ban quản lý các di tích và ban tổ chức các lễ hội trong việc quản lý di tích, quản lý và tổ chức các lễ hội. Đồng chí đề nghị UBND các huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo việc quản lý di tích, quản lý

và tổ chức các lễ hội của địa phương; cần quy hoạch, phân khu chức năng cho từng khu vực trong di tích, sắp xếp khu vực bán hàng, dịch vụ, nơi trông giữ xe hợp lý; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh vi phạm; bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự, phòng, chống

(Xem tiếp trang 4)
HOANG LANH

● NGÀNH THUẾ

Thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đạt 110,4% kế hoạch

Để hoàn thành tốt dự toán thu ngân sách, thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra luôn được ngành Thuế đặc biệt chú trọng. Năm 2018, toàn ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 625 doanh nghiệp, đạt 110,4% kế hoạch, tăng 4,6% so với năm 2017. Sau thanh tra, kiểm tra, tổng số tiền thuế xử lý 355,7 tỷ đồng, trong đó truy thu, truy hoàn và phạt vi phạm hành chính 67 tỷ đồng, loại số thuế không được hoàn 28,8 tỷ đồng, giảm lỗ 245,9 tỷ đồng và giảm khấu trừ 14 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành Thuế còn thực hiện kiểm tra 19.272 hồ sơ khai thuế của người nộp thuế tại trụ sở cơ quan thuế, qua đó đã yêu cầu giải trình, điều chỉnh 19 hồ sơ với số thuế điều chỉnh giảm 43 triệu đồng và giảm khấu trừ 93 triệu đồng.

Nhờ thực hiện tốt công tác thanh tra, ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật thuế nói riêng của người nộp thuế đã được chấn chỉnh và nâng cao, từ đó tạo sự bình đẳng trong kinh doanh, đồng thời gắn kết giữa người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế.

● TIỀN HẢI

Thu ngân sách nhà nước tăng 15,8%

Kết thúc năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước của huyện Tiền Hải ước đạt 1.319,7 tỷ đồng, đạt 167% dự toán, tăng 15,8% so với năm 2017; trong đó, thu ngân sách huyện đạt 163,8% dự toán, tăng 12,9% so với năm 2017 và thu ngân sách xã đạt 175,9% dự toán, tăng 23,8% so với năm 2017. Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.319,5 tỷ đồng, đạt 167% dự toán, tăng 19,6% so với năm 2017. Có được kết quả đó là do ngay từ đầu năm huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước. Đối với công tác chi ngân sách, ngoài việc quản lý chặt chẽ trên tinh thần tiết kiệm, huyện còn chỉ đạo quyết liệt thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, nhất là ở cấp xã, tuyệt đối không phê duyệt, khởi công xây dựng mới các công trình ở các xã, thị trấn khi chưa bảo đảm thanh toán xong nợ đọng xây dựng cơ bản. Ngoài ra, huyện còn tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các sai phạm trong công tác quản lý, điều hành ngân sách ở địa phương.

MINH HƯƠNG

CÁC DOANH NGHIỆP

Sôi động những ngày đầu xuân

(Xem trang 2)



Công nhân Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh tập trung làm việc bảo đảm tiến độ công trình.

Sử dụng sản phẩm dinh dưỡng Modilac nhiễm Salmonella Poona có thể gây tử vong

(Xem trang 4)

► Một số địa phương ở Tiền Hải gieo cấy lúa xuân chậm

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, đến ngày 15/2, Tiền Hải đã gieo cấy được phần lớn diện tích lúa xuân. Nhiều xã có tiến độ gieo cấy nhanh như Nam Cường, Nam Hưng, Tây Lương, Tây Giang. Tuy nhiên, nhiều xã có tiến độ gieo cấy chậm, vẫn để xảy ra tình trạng mạ phải chờ ruộng như Đông Trung, Đông Hoàng, Nam Thanh, Nam Chính, Nam Hồng, Nam Trung... Nguyên nhân dẫn đến tiến độ gieo cấy ở một số địa phương còn chậm là do các xã địa hình đồng ruộng không đồng đều, khó khăn cho khâu điều tiết nước phục vụ công tác làm đất.

Với mục tiêu đến ngày 20/2 cơ bản hoàn thành gieo cấy 10.150ha lúa xuân,

(Xem tiếp trang 4)

ĐỖ HÀ

(Đài TTTH Tiền Hải)

► Chăm sóc thủy cầm trong điều kiện thời tiết thay đổi

Theo dự báo, những ngày tới thời tiết trên địa bàn tỉnh có thể thay đổi từ không mưa, có sương mù nhẹ chuyển sang có mưa rào và giông, nhiệt độ từ 20 - 27°C. Đây là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn E.coli gây bệnh trên đàn vịt. Mặt khác, khi nuôi vịt ở mật độ cao, chuồng trại ẩm ướt không được vệ sinh thường xuyên, nuôi chung nhiều lứa tuổi khác nhau cũng khiến cho mầm bệnh phát triển.

Vịt mắc bệnh thường có biểu hiện lông xù, rụt cổ, mất lim dim như buồn ngủ, tiêu chảy phân màu trắng rời rớt; nhiều con bị co giật, ngoẹo cổ. Biện pháp phòng bệnh chính là thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng hợp lý. Cho vịt uống kháng sinh phòng bệnh như ampicillin, amoxicillin vào những ngày thời tiết thay đổi đột ngột; không nuôi chung nhiều lứa tuổi, nuôi với mật độ phù hợp theo từng lứa tuổi; thường xuyên thay chất độn chuồng, dùng đệm lót sinh học có bổ sung men vi sinh để tăng hiệu quả xử lý chất thải, phun thuốc sát trùng toàn bộ chuồng trại 2 lần/tuần; cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống vệ sinh, bảo đảm chất lượng, kết hợp cho uống vitamin tổng hợp để nâng cao sức đề kháng.

Đối với vịt mắc bệnh cần điều trị bằng biện pháp tiêm kháng sinh ceftiofur liên tục trong 3 ngày, liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

THANH HÀ